

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **86** /NQ-HĐND

Tam Đường, ngày **16** tháng 12 năm 2022

### **NGHỊ QUYẾT**

**Kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

### **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;*

*Xét Tờ trình số 46 /TTr-HĐND ngày 09/12/2022 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐND huyện tán thành với kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhấn mạnh một số nội dung sau:

**1. Ưu điểm:** UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện và ban hành các văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các kiến nghị không thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị đã được giải quyết xong cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri; các kiến nghị chưa giải quyết xong đang được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

**2. Hạn chế:** Số kiến nghị chưa giải quyết xong còn nhiều (39/45 kiến nghị, chiếm 86,6% trong tổng số kiến nghị của cử tri). Việc báo cáo kết quả giải quyết của một số kiến nghị chưa đúng với thực tế. Việc chấp hành kiến nghị sau

giám sát theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 28/7/2022 của HĐND huyện của một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự nghiêm túc, nhiều ý kiến kết quả giải quyết vẫn giữ nguyên như kỳ họp trước, song chưa có giải pháp; công tác phối hợp giải quyết và trả lời kiến nghị của một số cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn có việc, có nội dung còn chưa chặt chẽ; việc kiểm tra, giám sát giải quyết kiến nghị còn chưa thường xuyên.

### **3. Nguyên nhân hạn chế**

Một số kiến nghị để giải quyết xong cần có nguồn kinh phí lớn, trong khi nguồn kinh phí của huyện còn hạn chế hoặc phải chờ sự phê duyệt, bố trí kinh phí đầu tư của cấp thẩm quyền.

### **4. Đề xuất, kiến nghị**

**a) Đối với UBND huyện:** Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri 01 lần/tháng về Thường trực HĐND huyện.

**b) Đối với cơ quan chuyên môn huyện:** Chấp hành, thực hiện nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát; tham mưu phương án, lộ trình giải quyết cụ thể, thiết thực, hiệu quả các kiến nghị của cử tri; đặc biệt đối với kiến nghị kéo dài. Chủ động đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn trong việc giải quyết kiến nghị cử tri liên quan; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri bảo đảm theo đúng thực tế và quy định.

**3. Đối với UBND các xã, thị trấn:** Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền để nhân dân nắm được và thực hiện. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Kịp thời báo cáo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo quy định.

### **Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao.**

1. UBND huyện tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này được HĐND huyện Tam Đường khóa XXI, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 16/12/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- VP. Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Tân Thị Quế**

## BIỂU TỔNG HỢP

Các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XXI đã được giải quyết xong (06 kiến nghị)

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Tam Dương)



TT	Nội dung kiến nghị	Giải quyết, trả lời của UBND huyện	Kết quả giám sát
I	<b>Xã Nùng Nàng (01 kiến nghị)</b> Đề nghị UBND huyện phối hợp với UBND Thành Phố Lai Châu bố trí vốn nâng cấp tuyến đường liên xã Nùng Nàng - Bàn Giang (đoạn thuộc địa giới hành chính Thành phố Lai Châu dài khoảng 1.600m)	UBND huyện Tam Dương đã làm việc với UBND Thành phố (ngày 12/8/2021 và ngày 30/9/2022), tuyến đường cử tri đề nghị hiện tại quy hoạch chung Thành phố Lai Châu đến năm 2035, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đã được quy hoạch là các khu đô thị, nên UBND thành phố không có cơ sở đầu tư nâng cấp tuyến đường trên, hằng năm trên cơ sở nguồn vốn sự nghiệp giao thông, UBND thành phố sẽ tiến hành duy tu bảo dưỡng để giao thông đi lại thuận lợi. Đề nghị UBND xã Nùng Nàng tuyên truyền, thông báo tới nhân dân (có biên bản làm việc kèm theo).	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
II	<b>Thị trấn Tam Dương (03 kiến nghị)</b>		
1	Đề nghị sửa chữa đường ống nước phục vụ sản xuất bị ảnh hưởng do xây dựng tuyến kè bản Máy Đường	UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA huyện tiến hành sửa chữa và đã có biên bản kiểm tra xác minh bàn giao cho UBND Thị trấn Tam Dương ngày 18/09/2022 (có biên bản kiểm tra xác minh ngày 18/9/2022 kèm theo).	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
2	Đề nghị Điện lực Thành phố - Tam Dương và các nhà mạng Vinaphone, Viettel có phương án chạy ngầm các tuyến dây để không	Khu vực trung tâm huyện Tam Dương hiện đang được cấp điện an toàn, ổn định bởi hệ thống lưới điện đi nổi theo quy hoạch. Việc ngầm hóa lưới điện, đây viên thông khu vực trung tâm huyện Tam Dương theo ý kiến của cử tri khó	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.

	ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hệ thống cây xanh đô thị	thực hiện do việc ngâm hóa đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn.	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
3	Đề nghị cơ quan chức năng xem xét cải tạo hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn Thị trấn	Hàng năm UBND huyện đã bố trí kinh phí để chăm sóc, cải tạo, trồng mới hệ thống cây xanh (nguồn vốn giao phòng KT&HT chăm sóc, cắt tỉa; nguồn vốn giao Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp trồng cây vào dịp 19/5). Một số tuyến phố trên địa bàn huyện chủ yếu trồng cây Xà Cừ (rễ nổi phá hỏng vỉa hè), cây Sấu (bị sâu và chết nhiều) gây hư hỏng vỉa hè, sâu bệnh, bị chết, gây mất mỹ quan đô thị. Do nguồn vốn để trồng mới, thay thế lớn, trong thời gian tới UBND huyện hàng năm sẽ bố trí một phần kinh phí để khắc phục cải tạo đảm bảo mỹ quan đô thị và huy động xã hội hóa để thực hiện.	
<b>III Xã Hồ Thầu (01 kiến nghị)</b>			
1	Đề nghị chuyển đường điện đi qua trường Tiểu học Hồ Thầu (hiện đường điện đi qua rất nguy hiểm và không an toàn cho học sinh)	Điện lực Thành phố đã thực hiện di chuyển đường điện, di chuyển hòm công tơ, dây khách hàng để tránh đi qua khu vực trường Tiểu học Hồ Thầu. Đã thực hiện xong tháng 9/2022.	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
<b>IV Xã Thèn Sin (01 kiến nghị)</b>			
1	Đề nghị nhà thầu thi công công trình thủy điện Nậm So 1 trả lại hiện trạng cho bà con Nhân dân bản Na Đông, xã Thèn Sin do trong quá trình thi công làm sạt đất, đá vào lán ruộng và ảnh hưởng đến tài sản của một số hộ dân trong bản	Năm 2022, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm So 1 đã tiến hành chi trả cho Nhân dân hoàn thành trong tháng 4/2022 và 05 hộ phát sinh bị thiệt hại trong tháng 10/2022. Hiện nay, công tác chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng của công trình đã xong.	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.

## BIỂU TÔNG HỢP

Các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XXI đang giải quyết, có lộ trình cụ thể

(Kèm theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Tam Dương)



TT	Nội dung kiến nghị	Giải quyết, trả lời của UBND huyện	Kết quả giám sát
I	<b>Xã Sơn Bình (01 kiến nghị)</b> Đề nghị UBND huyện tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận điểm du lịch leo núi mạo hiểm chinh phục đỉnh Chu Va 12	Qua năm bắt đỉnh núi Chu Va 12 có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn; Núi có 02 đỉnh (Thấp và Cao); đối với đỉnh thấp của Núi đi mất 02 ngày 01 đêm; đối với đỉnh cao đi hết 03 ngày 02 đêm. Đỉnh Chu Va 12 vẫn giữ được nét nguyên sơ, lên đến đỉnh núi sẽ cho du khách ngắm trọn các tầng lớp mây núi, rừng hoa đỗ quyên, hệ thống thảm thực vật nguyên sinh, ... do đó rất thu hút du khách khám phá. Từ tháng 9/2021 đến tháng 11/2022 đã đón 12 đoàn với hơn 500 du khách lên trải nghiệm, khám phá. Tuy nhiên do năm 2022 chưa bố trí nguồn kinh phí cho công tác khảo sát, lập hồ sơ do đó Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND xã Sơn Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn khảo sát để phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện công nhận điểm du lịch. Nếu đủ điều kiện sẽ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trình UBND tỉnh công nhận trong năm 2023.	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
II	<b>Xã Khum Há (04 kiến nghị)</b>		

1	<p>Sau các trận mưa tháng 8/2021, có 07 hộ dân thuộc bản Ngải Thầu Thấp (các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở năm 2016 đã chuyển cư về sau đồi bản Nặm Dích), hiện nay tiếp tục nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Đề nghị UBND huyện xem xét, bố trí chuyển cư cho những hộ dân trên</p>	<p>Đến nay, UBND huyện đã hỗ trợ di chuyển 03 hộ bản Ngải Thầu Thấp hộ đến nơi ở mới an toàn, đã đi vào ổn định đời sống, kinh phí 60 triệu đồng (định mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ - bằng nguồn ngân sách huyện); hiện còn 04 hộ chưa tìm được đất để di chuyển. Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình: Hộ gia đình ở vùng có nguy cơ thiên tai, nếu di chuyển mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ; hình thức di chuyển xen ghép; các hộ tự tìm đất để di chuyển đến nơi an toàn và tốt hơn nơi ở cũ; nhà nước chi hỗ trợ một phần kinh phí cho hộ gia đình để di chuyển người, tài sản... (được quy định tại Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ). Do vậy trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Khun Há tuyên truyền vận động 04 hộ gia đình còn lại tìm nơi ở mới (ổn định, lâu dài) để hỗ trợ di chuyển.</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.</p>
2	<p>Đề nghị cơ quan chuyên môn huyện hướng dẫn cho Nhân dân bản Sàng Phàng Thấp thủ tục xin phép khai thác trồng diện tích rừng thông của bản được trồng từ năm 2006 theo Dự án 661</p>	<p>Diện tích rừng Thông xin khai thác được trồng bằng dự án 661 ( Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước). Việc khai thác gỗ rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì chủ rừng phải lập hồ sơ khai thác lâm sản trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn quyết định khai thác theo Khoản 2 Điều 59 Luật Lâm nghiệp; Điều 29 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Điều 12 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT,</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.</p>

	<p>ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với vị trí rừng xin khai thác, đề làm hồ sơ xin khai thác gỗ rừng trồng theo quy định. Tuy nhiên việc xin khai thác rừng trồng bằng nguồn ngân sách nhà nước đang gặp khó khăn là chưa xác định được tối tương xây dựng phương án khai thác; việc quy định nghĩa vụ tài chính phải nộp khi khai thác gỗ rừng trồng chưa rõ ràng... Ngày 30/11/2021 UBND huyện đã ban hành Công văn số 1667/UBND-NN&amp;PTNT đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự thực hiện khai thác gỗ rừng trồng do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Hiện nay Sở Nông nghiệp &amp; PTNT đang dự thảo Công văn gửi Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp &amp; PTNT đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của Nhân dân thực hiện trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng. Do vậy, khi có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn thủ tục khai thác theo quy định.</p>	
<p>3</p> <p>Đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư làm đường nội đồng vùng chè cho các bản của xã Khun Há</p>	<p>UBND huyện đã tổng hợp nhu cầu đầu tư, mở mới đường giao thông vùng chè tại xã Khun Há cho 5 tuyến tại 8 bản với chiều dài 14,8 km, tổng kinh phí 11.100 triệu đồng. Hiện nay, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, đường giao thông vùng chè xã Khun Há, chiều dài 2,5 km thuộc Đề án số 04-ĐA/TTU phát triển hạ tầng thiết yếu các khu</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.</p>



	<p>sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2026. Còn lại 12,3 km tiếp tục đề xuất các nguồn đầu tư từ các Chương trình MTQG và các nguồn hợp pháp khác.</p>	
<p>Đề nghị UBND huyện có giải pháp liên kết với các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ; hỗ trợ mua máy xây khô, bảo quản sản phẩm quả Sơn tra của nhân dân</p>	<p>Toàn huyện có 240 ha cây Sơn tra, (Xã Khun Há 39 ha), tuy nhiên diện tích trồng không tập trung, trồng trên đồi núi cao, xen lẫn cây rừng; sản lượng thu hoạch quả tươi hàng năm đạt thấp và người dân chủ yếu tự bán cho thương lái, các hộ thái lát phơi khô để bán ra thị trường. Hiện nay, các chính sách, đề án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 của tỉnh không có danh mục đầu tư phát triển mở rộng diện tích cây Sơn tra. Để giảm bớt khó khăn của người dân trong tiêu thụ sản phẩm, UBND huyện tập trung thực hiện một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện, các xã quan tâm tìm kiếm các kênh tiêu thụ, các doanh nghiệp, HTX để giới thiệu thu mua sản phẩm cho người dân.</li> <li>- Khuyến khích HTX, chủ thể xây dựng phẩm OCCOP cho quả táo Sơn Tra, làm cơ sở hỗ trợ máy móc phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản theo quy định tại mục c điểm 5.1 khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh.</li> <li>- Phối hợp với Sở KH&amp;CN nghiên cứu đặt hàng đề tài nghiên cứu các hoạt chất, công dụng quả Sơn tra để phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm.</li> <li>- Tăng cường vận động, hướng dẫn nhân dân đầu tư</li> </ul>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.</p>
4		

		chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích cây Sơn tra hiện có theo đúng quy trình kỹ thuật.	
<b>III</b>	<b>Thị trấn Tam Đường (3 kiến nghị)</b>		
	Đề nghị tiếp tục thi công hoàn thành tuyến đường số 8 (sau chợ)	Tuyến đường số 8 (sau chợ) thị trấn Tam Đường thuộc dự án: Hạ tầng dân cư khu thương mại thị trấn Tam Đường được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 26/10/2010. Thời gian thực hiện dự án: 2011 - 2014. Trong quá trình khai thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn tới công trình bị dừng thi công từ tháng 9/2014; Dự án được UBND tỉnh Lai Châu cho chủ trương dừng thực hiện dự án tại Công văn số 3387/UBND-KTN ngày 20/10/2021. Đối với việc thi công hoàn thành tuyến đường, UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ xem xét đầu tư khi bố trí được nguồn vốn	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
1			
	Điều chỉnh quy hoạch mục đích sử dụng đất sản vận động và khu công viên cây xanh Thị Trấn Tam Đường	Khu vực sản vận động huyện Tam Đường và khu công viên cây xanh thị trấn Tam Đường thuộc địa phận thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường. Nội dung kiến nghị liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung của thị trấn, UBND huyện đã trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Tam Đường. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của thị trấn, phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
2			
3	Đề nghị đầu tư mới nhà văn hóa	Qua rà soát các nhà văn hóa trên có diện tích sử dụng 54m <sup>2</sup>	Đoàn giám sát nhất trí

	cho 3 bản Mường Cầu, Nà Da, Tiên Bình, thị trấn Tam Đường (Được đầu tư từ năm 2004 hiện nay đã xuống cấp và hẹp không đủ để cho bán sinh hoạt)	và được hỗ trợ xây dựng 50 triệu (năm 2008). Hiện nay, các nhà văn hóa này đang có dấu hiệu xuống cấp do thời gian như: mái có vài lỗ thủng, tường lâu ngày có hiện tượng bóc sơn, cửa sắt bắt đầu bị hoen gỉ. Trong năm 2022, từ nguồn kinh phí tăng thu ngân sách năm 2020 chuyển sang 2022, UBND huyện đã xin chủ trương bố trí 262 triệu/nhà để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa Mường Cầu và Tiên Bình. Trong đó đối với bản Mường Cầu đã huy động Nhân dân bản đóng góp thêm 150 triệu; bản Tiên Bình huy động nhân dân bản 60 triệu để xây mới và hiện đã đưa vào hoạt động. Đối với Nhà văn hóa Nà Da, UBND huyện sẽ xem xét bố trí đầu tư khi cân đối được nguồn vốn phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.	với báo cáo trả lời của UBND huyện.
<b>V</b>	<b>Xã Thèn Sin (01 kiến nghị)</b>		
	Dề nghị đầu tư cứng hóa đường trục bản từ trung tâm xã Thèn Sin đi bản Sin Cầu dài khoảng 1,7Km; cứng hóa đường Pan Khèo - Sin Cầu xã Thèn Sin để đảm bảo năm 2020 đạt tiêu chí số 2 về giao thông	- Đường trục bản Pan Khèo - Sin Cầu đã đã được đầu tư cứng hóa hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2020. - Đường trục bản từ trung tâm xã Thèn Sin đi bản Sin Cầu dài khoảng 1,7Km: Đã được đầu tư giai đoạn 1 (làm nền và hệ thống thoát nước hoàn thành tháng 4/2022. Giai đoạn 2021-2025 sẽ tiếp tục cứng hóa mặt đường. (đã được phê duyệt tại Phụ lục 18 Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Đường).	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
<b>VI</b>	<b>Xã Bàn Giang (03 kiến nghị)</b>		
1	Tuyến đường trục bản Suối Thầu xã Bàn Giang đi bản Sì Miến Khan	Theo kiến nghị của cử tri tuyến đường trên thuộc tuyến đường Bàn Giang - Nùng Nàng. UBND huyện đã đưa vào	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của

	<p>xã Nùng Nàng hiện nay nhiều đoạn đã xuống cấp cần sửa chữa để đảm bảo đi lại thuận lợi cho Nhân dân</p>	<p>UBND huyện.</p>
<p>2</p>	<p>Đề nghị Công ty nước sạch Lai Châu cung ứng nước sạch về cho 37 hộ dân thuộc bản Nà Bò, bản Cóc Pa (khu vực giáp thành phố Lai Châu)</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.</p>
<p>3</p>	<p>Đề nghị huyện kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tiếp tục có giải pháp giải quyết việc xử lý ô nhiễm từ bãi rác thành phố đến đời sống của nhân dân bản Nà Bò, xã Bản Giang</p>	<p>Tại thời điểm giám sát thực tế tại bãi chôn lấp rác thải Phan Lìn vẫn còn nước mặt, nước rỉ rác chảy ra qua rãnh xả ra môi trường tự nhiên và hệ thống máy xử lý nước rỉ rác không hoạt động. Đoàn đã mời Lãnh đạo xã, Trưởng ban Nà Bò, đại diện</p>

	<p>đều năm trong giới hạn cho phép, không gây ô nhiễm môi trường.</p> <p>- Về nội dung đập đất ngăn nước từ khe nước phía trên đầu bãi rác theo nội dung thống nhất tại buổi làm việc tháng 8/2021 giữa UBND thành phố Lai Châu và UBND huyện Tam Đường: Ngày sau buổi làm việc, UBND thành phố Lai Châu đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị kiểm tra thực tế, tại thời điểm đầu mùa mưa đã tiến hành đập đất để ngăn nước từ khe chảy vào bãi rác, tuy nhiên do mưa to đập đất dần bị xói mòn. Hiện tại, UBND thành phố đã chỉ đạo đổ đất kín khe hở (giáp tường chắn) ngăn nước vào bãi. Kết quả kiểm tra thực tế của UBND thành phố Lai Châu: Không có hiện tượng bãi rác gây ô nhiễm làm ô nhiễm ruộng và ô nhiễm nguồn nước của Nhân dân bản Nà Bò, xã Bàn Giang (Lý do: Đối với mô nước trong bản Nà Bò: Theo địa hình, bãi chôn lấp rác nằm ở khe núi, nước sau xử lý không chảy trực tiếp về phía Mỏ nước sinh hoạt, cách rất xa khu vực mỏ nước và được ngăn cách bởi nhiều đồi, núi; Đối với ruộng canh tác phía dưới Trạm xử lý nước rỉ: Chỉ khi mưa to mới có một lượng nước thoát ra ngoài gồm: Nước mưa bề mặt (từ hệ thống rãnh thu nước mưa hai bên và nước bề mặt trong Trạm xử lý) và nước trong Hồ lắng cuối cùng của hệ thống xử lý).</p> <p>Yêu cầu UBND xã Bàn Giang thông tin đến cử tri xã</p>	<p>phòng TN&amp;MT huyện, Lãnh đạo phòng TN&amp;MT thành phố cùng làm việc và thống nhất phương án xử lý sau:</p> <p>- Phòng TN&amp;MT thành phố Lai Châu có trách nhiệm nạo vét bề lắng sau xử lý, thực hiện xong trong quý I năm 2023, đồng thời khi thực hiện nạo vét môi lãnh đạo xã, bản đến giám sát.</p> <p>- Khi trời mưa Phòng TN&amp;MT thành phố Lai Châu có trách nhiệm chỉ đạo Công ty môi trường đô thị tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác và thông tin đến xã, bản Nà Bò phối hợp giám sát.</p> <p>- Trong quá trình lấy</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Bản Giang biết về kết quả phân tích môi trường xung quanh bãi chôn lấp rác thải Pha Lin; kịp thời tổng hợp thông tin phản ánh của cư tri khi có hiện tượng nước rỉ từ bãi rác thành phố Lai Châu ảnh hưởng đến Nhân dân bản Nà Bò đề UBND huyện đề nghị UBND thành phố Lai Châu chi đạo giải quyết.	mẫu quan trắc phân tích nước thải định kỳ Phòng TN&MT thành phố Lai Châu thông tin đến xã, bản chứng kiến thực hiện.
<b>VII</b>	<b>Xã Bản Bo (02 kiến nghị)</b>		
1	Đề nghị bê tông hóa đường nội đồng vùng chè xã Bản Bo khoảng 24 km	UBND huyện đề xuất các danh mục đầu tư các tuyến đường nội đồng vùng chè trên địa bàn xã, tổng chiều dài 28,3 km (tại Kế hoạch 2496/KH-UBND, ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, với chiều dài 2,1 km; Đề án số 04-ĐA/TU phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2026, với chiều dài 26,2 km). Hiện nay, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, nâng cấp đường giao thông vùng chè xã Bản Bo, chiều dài 5,7 km thuộc Đề án 04.	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
2	Đề nghị nâng cấp nhà văn hóa cho bản Hợp Nhất xã Bản Bo hiện nay nhà văn hóa hẹp không đủ để sinh hoạt	Qua khảo sát thực tế cho thấy nhà văn hóa bản Hợp Nhất có diện tích là 40m <sup>2</sup> , có sức chứa 50 người được xây vào năm 2011, tổng vốn đầu tư 50 triệu đồng. Hiện nay nhà văn hóa vẫn đang sử dụng bình thường. Tuy nhiên bản Hợp Nhất có 256 hộ do đó nhà văn hóa bản không đủ không gian hoạt động cộng đồng tại bản. UBND huyện đã chi đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp xã UBND xã	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.

		Ban Bo khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn đất cho đầu tư năng cấp. UBND xã Ban Bo cũng đã cân đối ngân sách bố trí 60 triệu đồng mua lại 124m <sup>2</sup> đất phục vụ nâng cấp, đầu tư Nhà văn hóa. Hiện nay huyện đã bố trí nguồn kinh phí 300 triệu theo dự án số 6 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 giao Ban quản lý dự án huyện là chủ đầu tư sẽ hoàn thành công trình trong giai đoạn 2022 - 2023.	
<b>VIII Xã Nà Tăm (02 kiến nghị)</b>			
1	Đề nghị đầu tư mới đường nước sạch cho bản Cóc Cường xã Nà Tăm	Danh mục "Đầu tư mới công trình nước sạch cho bản Cóc Cường xã Nà Tăm" đã được HĐND huyện đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 17/12/2021). UBND huyện giao cho Ban quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư và điều hành dự án, hiện đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế và trình thẩm định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật. Dự kiến công trình khởi công và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2023	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
2	Đề nghị khảo sát đầu tư đường nước sạch cho bản Nà Hiêng xã Nà Tăm	Công trình đầu tư Nước sinh hoạt bản Nà Hiêng xã Nà Tăm được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng tại Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Lai Châu; được giao cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT làm chủ đầu tư và đã có Thông báo số 8782/TB-BQLDA ngày 10 tháng 11	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.

		năm 2022 về thông báo khởi công xây dựng Công trình “Nước sinh hoạt bản Nà Hiêng, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường”; dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng 10/11/2023.	
<b>IX</b>	<b>Xã Bản Hòn (02 kiến nghị)</b>		
1	Đề nghị đầu tư đầu nổi, kéo dài thêm một số tuyến đường điện; khu vực Nà Lung Nội - Bản Thăm xã Bản Hòn	Công ty điện lực Lai Châu đã khảo sát và đề xuất đầu tư xây dựng năm 2021. Tuy nhiên khu vực Nà Lung Nội, Bản Thăm xã Bản Hòn đang nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường nổi cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Lai Châu nên chưa thể đầu tư được. Điện lực Thành phố sẽ xem xét khi dự án làm đường nổi cao tốc qua khu vực trên hoàn thành.	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
2	Đề nghị nâng cấp đường trục bản bản Bãi Trâu	Tuyến đường trên đã được đưa vào danh mục đầu tư tiêu dự án 4 chương trình mục tiêu quốc gia, dự kiến đầu tư xây dựng vào năm 2024 (tại Phụ lục XIV-1 Tờ trình số 2141/TT-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giao đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và được phê duyệt theo Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 28/6/20222 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu).	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
<b>X</b>	<b>Xã Giang Ma (02 kiến nghị)</b>		
1	Đề nghị đầu tư trang thiết bị cho nhà văn hóa bản Sứ Thàng, Ngải Trù, xã Giang Ma	Hiện nay, qua khảo sát tại bản Ngải Trù: Nhân dân đã trích dịch vụ môi trường rừng đóng góp mua được 01 bục, 01 phòng, 03 bàn gấp, 15 ghế nhựa; bản Sứ Thàng: Nhân dân đã đóng góp mua 04 cái bàn, 14 ghế nhựa. Tuy	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.



		<p>nhiệm bản, ghé mua hiện đã xuống cấp; cả 02 bản hiện chưa được cấp loa, đài, tượng bác, ... Nhân dân 2 bản mong muốn được hỗ trợ hộ tăng âm, loa đài, tượng bác, bổ sung bàn ghế và các vật dụng khác phục vụ hoạt động Nhà văn hóa. Qua nghiên cứu, rà soát các chương trình, dự án hiện chưa có nội dung nào phân cho đầu tư trang thiết bị nhà văn hóa. Do đó công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động 02 nhà văn hóa bản Ngải Trù, Sứ Thành - xã Giang Ma sẽ được đầu tư khi UBND huyện bố trí được vốn.</p>	
2	<p>Đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh xem xét việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để bảo vệ môi trường (Theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, ngày 16/5/2016)</p>	<p>UBND huyện Tam Dương tiếp tục chi đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; hướng dẫn, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; chi đạo UBND các xã, thị trấn tổng hợp tình hình phát sinh bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn quản lý. Trên cơ sở khối lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh trên địa bàn huyện để xây dựng dự toán thu gom, vận chuyển, xử lý trình UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí.</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.</p>
<b>XI</b>	<b>Xã Bình Lư (05 kiến nghị)</b>		
1	<p>Đề nghị UBND huyện chi đạo cơ quan chuyên môn của huyện sớm</p>	<p>Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện Dự án “Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai,</p>	<p>Qua giám sát, làm việc tại xã Bình Lư hiện nay</p>

	<p>cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 08 hộ gia đình xã Bình Lư thực hiện lấy đất 5% của xã đổi diện tích đất lúa của dân để xây dựng nhà văn hóa bản từ năm 2014</p>	<p>có 13 hộ gia đình xã Bình Lư thực hiện lấy đất 5% của xã đổi diện tích đất lúa của dân để xây dựng nhà văn hóa bản, trường học...giai đoạn từ năm 2006-2014. Đề nghị UBND huyện chi đạo phòng chuyên môn bổ sung số liệu đảm bảo quyền lợi của các hộ dân.</p>
<p>2</p> <p>Đề nghị cơ quan chuyên môn tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân được di chuyển đến khu vực gần dân của bản Thống Nhất và trường tiểu học số 2 xã Bình Lư</p>	<p><i>Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân được di chuyển đến khu vực gần dân của bản Thống Nhất:</i></p> <p>Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng UBND xã Bình Lư và đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung sau:</p> <p>- Đã đo đạc để khôi phục lại mốc giới thu hồi đất tại vị trí đất đã chia lô - giáp hai bên đường dân sinh và thu thập tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc giao đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ (cũ) (Quyết định số 2159/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thu hồi đất tại địa bàn xã Bình Lư, huyện Tam Đường giao phòng Nông nghiệp – Địa chính huyện Tam Đường xây dựng vườn ươm</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.</p>

	<p>và công trình phục vụ vườn ươm).</p> <p>- Tiến hành cắm mốc ranh giới cùng các hộ gia đình giáp ranh với đất của Ban quản lý rừng phòng hộ (cũ), thực hiện đo đạc lại theo hiện trạng để khôi phục diện tích đã thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện (cũ).</p> <p>Trong quá trình thực hiện phát sinh 01 đơn, Hiện tại, UBND xã Bình Lư đang tiếp tục tiến hành xác minh, giải quyết. Trong thời gian tới UBND xã Bình Lư phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình cá nhân có liên quan để hoàn thiện các trình tự, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp GCNQSD đất theo quy định.</p> <p><i>* Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình trường tiểu học số 2 Bình Lư:</i></p> <p>Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã phối hợp cùng UBND xã Bình Lư và các hộ gia đình giáp ranh tiến hành đo đạc hiện trạng thửa đất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại hộ gia đình ông Nguyễn Duy Khương (con bà Nguyễn Thị Chén) chưa thực hiện xong việc phân chia tài sản (do bà Nguyễn Thị Chén đã chết). Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Bình Lư tuyên truyền vận động hướng dẫn gia đình ông Nguyễn Duy Khương thực hiện phân chia tài sản, vận động ông Đinh Danh Cảnh nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định pháp luật.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3	<p>Đề nghị chi trả tiền đền bù giải tỏa hành lang lưới điện 110KV cho một số hộ dân bản Hoa Vân, Tòng Pán xã Bình Lư chưa được chi trả</p>	<p>Dự án: Đường dây 110kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đầu nối sau TBA 220kV Than Uyên, tỉnh Lai Châu Trung tâm (chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án lưới điện – Tổng Công ty điện lực Miền Bắc) hiện nay chưa phê duyệt được phương án bồi thường do hồ sơ dự án gặp khó khăn vướng mắc ở phần bản đồ. Chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện rà soát biểu phương án bồi thường tạm tính gửi UBND xã Bình Lư công khai đến những hộ chưa được chi trả làm cơ sở đề chủ đầu tư thực hiện giải ngân đối với những hộ chưa được nhận tiền</p>	<p>Tại thời điểm giám sát Trung tâm PTQĐ chưa thực hiện công khai theo quy định. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn đây nhanh tiến độ giải ngân cho người dân theo quy định.</p>
4	<p>Đề nghị xây kè chống sạt lở đường tỉnh lộ 136 đoạn ngã ba đường rẽ lên bản Hưng Bình xã Bình Lư</p>	<p>Kè chống sạt lở đường tỉnh lộ 136 đoạn ngã ba đường rẽ lên bản Hưng Bình, xã Bình Lư nằm trong dự án tuyến đường Thị trấn Tam Đường nói tuyến đường nói cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Dự án này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 10/8/2021. Tuy nhiên, trong Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư không có hạng mục kè chống sạt lở đường tỉnh lộ 136 đoạn ngã ba đường rẽ lên bản Hưng Bình xã Bình Lư. UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Khi dự án tuyến đường Thị trấn Tam Đường nói tuyến đường nói cao tốc Hà Nội - Lào Cai thực hiện xong; UBND huyện sẽ xem xét đầu tư xây kè chống sạt lở đường tỉnh lộ 136 (đoạn ngã ba đường rẽ lên bản Hưng Bình xã</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.</p>

	Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp đang thi công tuyến đường vành đai Hồ Thầu - Bình Lư đẩy nhanh tiến độ thi công để không làm ảnh hưởng tới diện tích ruộng, nhà ở của các hộ dân gần khu vực thi công công trình	<i>Bình Lư</i> ) khi bố trí được nguồn vốn. Hiện tại tuyến đường Hồ Thầu - Bình Lư đã thi công xong và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của dự án nên đã không còn ảnh hưởng đến ruộng và nhà ở gần khu vực thi công. Hiện nay, dự án đang thi công giai đoạn II hạng mục mặt đường; UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn giám sát đơn vị thi công tránh gây ảnh hưởng đến mức thấp nhất đến diện tích ruộng, nhà ở của các hộ dân gần khu vực thi công công trình.	Giai đoạn 1 đã xong nhưng một số vị trí chưa có rãnh thoát nước qua đường khi trời mưa vẫn ảnh hưởng đến nhà dân. Giai đoạn II đến thời điểm giám sát nhà thầu chưa thi công. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thi công và giám sát đơn vị thi công tránh gây ảnh hưởng đến mức thấp nhất đến diện tích ruộng, nhà ở của các hộ dân gần khu vực thi công công trình.
5			
	<b>XII Xã Tả Lèng (01 kiến nghị)</b>		
1	Đề nghị bố trí điểm dân dân cho nhân dân xã Tả Lèng	Tháng 5/2022, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với UBND xã Tả Lèng khảo sát, tìm địa điểm bố trí gian dân. Tuy nhiên, chưa tìm được địa điểm để thực hiện do vướng đất rừng phòng hộ. Đề nghị xã Tả Lèng kiểm tra, rà soát, đề xuất vị trí	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.

		mặt bằng để thực hiện giãn dân theo kiến nghị của cư tri. Khi có mặt bằng UBND huyện xem xét, đầu tư khi bố trí được nguồn vốn.	
<b>XIII</b>	<b>Xã Hồ Thầu (01 kiến nghị)</b>		
1	Đề nghị cấp kinh phí nâng cấp sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồ Thầu	UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, lập hạng mục nâng cấp sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồ Thầu; trình cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư trong năm 2023.	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.

**BIỂU TỔNG HỢP**

**Các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XXI để theo dõi sau năm 2025**

*(Kèm theo Nghị quyết số 8/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Tam Đường)*

TT	Nội dung kiến nghị	Kết quả giám sát
I	<b>Xã Sơn Bình (01 kiến nghị)</b> Hiện nay, có 10 hộ dân thuộc bản Chu Va 12 nằm dọc bên tuyến Quốc lộ 4D (từ Km 71+400 đến Km 72+200). Để sử dụng điện, các hộ dân phải tự kéo đường dây từ đường dây hạ thế của Trạm biến áp bản Chu Va 12 với chiều dài khoảng 800 m. Do khoảng cách khá xa và việc tự kéo dây đó dễ gây mất an toàn. Cử tri đề nghị Điện lực Khu vực Tân Uyên quan tâm đầu tư đường điện hạ thế dọc theo tuyến trên để người dân đầu nối sử dụng	Điện lực Tân Uyên đã phối hợp với UBND xã Sơn Bình và bản Chu Va 12 khắc phục, tuyên truyền cho nhân dân căng kéo lại dây khách hàng sau công tơ xong trong 8/2022. Đồng thời, tiếp thu kiến nghị của cử tri, Điện lực Tân Uyên đã tổng hợp báo cáo Công ty Điện lực Lai Châu, tuy nhiên giai đoạn 2021- 2025 chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư. Do vậy, UBND huyện sẽ đề nghị ngành điện đầu tư sau năm 2025.
II	<b>Xã Nùng Nàng (01 kiến nghị)</b>	Điện lực Thành phố Lai Châu, UBND xã Nùng Nàng đã tuyên truyền cho nhân dân căng kéo lại dây khách hàng sau công tơ để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong sử dụng điện. Đối với các hộ dân khu vực bản Say San III (năm đọc theo trục đường Nùng Nàng – Nặm Tăm) Điện lực Thành phố sẽ hỗ trợ chi phí, nhân công đi chuyển lắp đặt lại
1	Hiện nay, có 55 hộ dân thuộc bản Nùng Nàng nằm dọc bên tuyến tỉnh lộ 135 (Lai Châu - Nùng Nàng - Nặm Tăm). Để sử dụng điện, các hộ dân phải tự kéo đường dây từ đường dây hạ thế của Trạm biến áp	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.

	<p>bản Nùng Nàng với chiều dài từ 2 đến 3 km. Do khoảng cách xa và việc tự kéo dây dễ gây mất an toàn. Cư tri đề nghị Điện lực Khu vực Thành phố - Tam Đường quan tâm đầu tư đường điện hạ thế đầu nối với Trạm biến áp bản Nùng Nàng dọc theo tuyến tỉnh lộ 135 để người dân đầu nối sử dụng</p>	
<p><b>III</b> <b>Xã Khu Há (02 kiến nghị)</b></p> <p>1</p>	<p>Đề nghị hỗ trợ kinh phí làm rãnh thoát nước cho bản Ngải Thầu Thấp - xã Khun Há</p> <p>1</p> <p>Đề nghị xây dựng cầu đi qua suối Nặm Dịch vào khu vực sản xuất của bản Chù Khèo và Can Hồ</p>	<p>hòm công tơ, dự kiến sau khi thực hiện đi chuyển công tơ, phân dây sau công tơ của khách hàng sẽ giảm được khoảng 350-400m. Điện lực Thành phố sẽ thực hiện xong trước 15/12/2022 (có biên bản kèm theo). Còn các hộ dân ở khu vực khác, trong thời gian tới Phòng KT&amp;HT huyện tiếp tục phối hợp với Điện lực Thành phố, UBND xã Nùng Nàng tuyên truyền, phổ biến tới các hộ dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp đề phòng tai nạn điện, chỉnh trang căng kéo lại hệ thông dây thuộc tài sản của khách hàng quản lý sử dụng, Điện lực TP sẽ hỗ trợ về kỹ thuật khi các hộ có yêu cầu (có biên bản kèm theo). Đối với nội dung đề nghị đầu tư đường điện hạ thế, Điện lực Thành phố đã tổng hợp báo cáo Công ty Điện lực Lai Châu, tuy nhiên giai đoạn 2021-2025 chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư. Do vậy, UBND huyện sẽ đề nghị ngành điện đầu tư sau năm 2025.</p> <p>Qua kiểm tra, khảo sát, hệ thống rãnh thoát nước cho bản Ngải Thầu Thấp có chiều dài khoảng 300m chưa được cứng hóa, tiếp thu kiến nghị của cư tri. Tuy nhiên giai đoạn 2021- 2025, UBND huyện chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư. Đề nghị UBND xã Khun Há, tuyên truyền, vận động nhân dân khác phục, khơi thông hệ thống thoát nước và xã hội hóa để đầu tư đảm bảo thoát nước; UBND huyện sẽ xem xét đầu tư sau năm 2025.</p> <p>Hiện nay, phần đất phía bản Chù Khèo để làm cầu thuộc quản lý sử dụng của Công ty TNHH MTV khoáng sản Lai Châu, Công ty đã hiến khoảng 4.000 m2 (chiều dài là 400m, chiều rộng hai bên tính từ tìm đường là 10m) để làm đường,</p> <p>Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.</p>
<p>2</p>		



		phần đất để làm cầu phía Công ty chưa đồng ý hiến để thực hiện. UBND huyện sẽ tiếp tục chi đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Khun Há tiếp tục có ý kiến với công ty khoáng sản Lai Châu về việc hiến đất (phần đất mà Công ty đã mua lại của người dân). Sau khi có sự nhất trí hiến đất của của Công ty khoáng sản Lai Châu, UBND huyện xem xét đầu tư sau năm 2025 (do trong giai đoạn 2021 -2025 chưa bố trí được vốn).	
<b>IV</b>	<b>Xã Bản Giang (01 kiến nghị)</b>		
1	<b>Đề nghị hỗ trợ cột điện cho 07 hộ dân bản Đoàn Kết, xã Bản Giang</b>	Diện lực Thành phố đã tổng hợp báo cáo Công ty Điện lực Lai Châu xem xét, bổ xung danh mục đầu tư, xây dựng, tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025 chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện. UBND huyện sẽ đề nghị ngành điện đầu tư sau năm 2025.	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
<b>V</b>	<b>Xã Bản Bo (01 kiến nghị)</b>		
1	<b>Đề nghị bổ sung cột điện, lắp công tơ cho 08 hộ dân bản Nậm Phát</b>	Diện lực Tân Uyên đã tổng hợp báo cáo Công ty Điện lực Lai Châu xem xét, bổ sung danh mục, tuy nhiên giai đoạn 2021-2025 chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư. UBND huyện sẽ đề nghị ngành điện đầu tư sau năm 2025.	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
<b>VI</b>	<b>Xã Nà Tăm (01 kiến nghị)</b>		
1	<b>Đề nghị hỗ trợ kinh phí làm đường nước sinh hoạt cho 140 hộ dân của bản Coóc Nọc và khu vực Trụ sở UBND xã Nà Tăm</b>	Công trình được đầu tư năm 2008. Qua kiểm tra hiện trạng công trình đầu mối bị bồi lấp, bể lọc bị bồi lắng tầng lọc, hư hỏng van khóa, phụ kiện ống cấp vào, cấp ra, xả cạn. Tuyến ống bị đứt gãy, rò rỉ nhiều đoạn, 16 bể chứa bị hư hỏng van khóa, van phao, 8/16 bể không có nước, các bể còn lại nước về không ổn định. Đề cấp nước phục vụ sinh hoạt cho 140 hộ dân, 02 nhà văn hóa, 01 điểm trường, 03 trường học, trụ sở	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.

		UBND xã và trạm y tế (trong đó bản Nà It là 65 hộ dân, 01 điểm trường, 01 nhà văn hóa; bản Coóc Nọc là 75 hộ dân, 01 nhà văn hóa, trụ sở UBND xã, 03 trường học và trạm y tế). Cán đầu tư xây mới 01 bể điều tiết khoảng 80m <sup>3</sup> , tân dựng, sửa chữa 5km tuyến ống cũ; lắp mới 3,5km đường ống, 148 bộ đồng hồ đo nước. Ước tổng kinh phí 3.500 triệu đồng. Trong giai đoạn 2021-2025, chưa bố trí được vốn, UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ xem xét, đầu tư ở giai đoạn tiếp theo.	
<b>VII Xã Bình Lư (02 kiến nghị)</b>			
1	Đề nghị có phương án nắn dòng chảy suối Nặm Pe để bảo vệ khu đất canh tác bản Pa Pe (ngay dưới cầu Tân Bình).	Qua kiểm tra thực tế đoạn suối từ cầu Tân Bình đến suối Nặm De dài khoảng 1.300m (đoạn dòng chảy suối Nặm Pe). Đề kè được hai bên bờ suối cần nguồn vốn lớn. Trong giai đoạn 2021-2025 chưa bố trí được vốn, UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri, sẽ xem xét, đầu tư ở giai đoạn tiếp theo.	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
2	Đề nghị cấp 2 cây cột điện từ nhà ông Thắng kéo qua QL4D sang đường đi vào Nà Tăm và 4 cột từ nhà ông Sự đến nhà ông Tuyên Hồng vì đường điện chưa có cột, dân kéo quá xa không đảm bảo an toàn	Điện lực Tân Uyên đã tổng hợp báo cáo Công ty Điện lực Lai Châu xem xét đầu tư, tuy nhiên giai đoạn 2021-2025 chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư. UBND huyện sẽ đề nghị ngành điện đầu tư sau năm 2025.	
<b>VIII Xã Hồ Thầu (01 kiến nghị)</b>			
1	Cấp 06 cột điện cho bản Tà Chai xã Hồ Thầu	Điện lực Thành phố đã tổng hợp kiến nghị của cử tri và báo cáo Công ty Điện lực Lai Châu đăng ký danh mục đầu tư năm 2021. Tuy nhiên, giai đoạn 2021- 2025 chưa bố trí	Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.

		được nguồn vốn để đầu tư. UBND huyện sẽ đề nghị ngành điện đầu tư sau năm 2025.	
<b>LX</b>	<b>Thị trấn Tam Đường(01 kiến nghị)</b>		Đoàn giám sát nhất trí với báo cáo trả lời của UBND huyện.
1	Đề nghị quan tâm đầu tư kiên cố hóa một số tuyến đường trục bản, đường nội đồng, nương tưới tiêu cho các bản của Thị trấn để thuận lợi cho các bản thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện đô thị văn minh trên địa bàn Thị trấn	Trong giai đoạn 2022-2025 huyện đã bố trí đầu tư dự án đường nội đồng bản Nà Đa, Thị trấn Tam Đường, đường nội đồng bản Mường Mớ, thị trấn Tam Đường. Danh mục Thủy lợi Tê Suối Ngải, thị trấn Tam Đường đã được phê duyệt đầu tư trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Các hạng mục khác, giai đoạn 2021-2025 UBND huyện chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư. UBND huyện sẽ xem xét đầu tư sau năm 2025.	